

บันทึกการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.		
๒	นางวารินทร์ จันทรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๓	นายกรวุฒิ เกษสุวรรณ	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๔	นายปริญญา จันทรวงษ์	นักพัฒนาชุมชน		
๕	นางสาวสิรินทร มาลานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๖	นางสาวนฤมล เพชรมีศรี	นักวิชาการศึกษา		
๗	นายประดิษฐ์ ชูช่วย	นายช่างโยธา		
๘	นางวรินทร์พร โพธิ์พันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ		
๙	นางเพชรพร เทียนเทศ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๐	นายกฤษณะพงษ์ คล้ายเคลื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๑	นางสาวศุภากร อู่สุวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ		
๑๒	นางสาวจุฑาทิพย์ เข้มทอง	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์		
๑๓	นางสาวชุติมา ร่มโพธิ์ชี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		
๑๔	นางสาวดารินทร์ อู่อรุณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
๑๕	นายภาสกร กาญจนะ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
๑๖	นางสาวพรพิมล จอมพงษ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
๑๗	นางนารี โพธิ์พันธุ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๘	นายธงฉาย เจตนาเสน	พนักงานขับรถยนต์ทักษะ		
๑๙	นางสาวจรรยา พรหมหล้าวัน	ภารโรง		
๒๐	นางสาวสุชาลินี ภู่มาลา	คนงาน		
๒๑	นายดุจเทพ ศรีศักดิ์ดา	คนงาน		
๒๒	นางสาวมยุรฉัตร อู่อรุณ	คนงาน		
๒๓	นางสาวศิริวรรณ ชาวบ้านกร่าง	คนงาน		
๒๔	นายอำนาจ พุ่มพันธ์สน	คนงาน		
๒๕	นางสาวพรพิมล บานไม่รู้โรย	คนงาน		
๒๖	นางสาวชลธิชา สวัสดิ์ดวง	คนงาน		
๒๗	นายสุชาติ ศรีบุญธรรม	คนงาน		
๒๘	นายวัชระ ศรีบุญธรรม	คนงาน		

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

/ เริ่มประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- ที่ประชุมพร้อม นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ จากการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจรายงานการประชุมในครั้งที่แล้ว ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถแจ้งกับทางผู้บันทึกรายงาน นายก อบต. การประชุมได้ หากไม่มีข้อผิดพลาดขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ จากการประชุมครั้งที่แล้วมีการข้อสั่งการที่ต้องปฏิบัติ ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมต่อไป นายก อบต.

นางวารินทร์ จันทรัตน์ จากการประชุมครั้งที่แล้วกองการศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับ หัวหน้าสำนักปลัด รก.แทน โครงการ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moment Mette on Mobile) โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผอ.กองการศึกษา เชิญชวน พ่อ แม่ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในความรับผิดชอบสมัคร เข้าร่วมโครงการ และแจกจ่ายโปสเตอร์ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในความรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ โครงการหนึ่งจังหวัดเที่ยวฟรี ๑ เดือน ของสวนนงนุชพัทยา

นางวารินทร์พร โพธิ์พันธุ์ อำเภอดอนเจดีย์ได้รับแจ้งจากอำเภอดอนเจดีย์ว่าสวนนงนุชพัทยา ได้จัดโครงการ เจ้าพนักงานธุรการ หนึ่งจังหวัดเที่ยวฟรี ๑ เดือน ให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าชมสวนนงนุชพัทยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่จำกัดจำนวนครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมายื่นแสดง ทั้งนี้เพื่อให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก และทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ พนักงานท่านใดสนใจสามารถไปร่วมโครงการดังกล่าวได้ และให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ โครงการหนึ่งจังหวัดเที่ยวฟรี ๑ เดือน ของสวนนงนุชพัทยา ให้แก่ประชาชน นายก อบต. ทราบต่อไป

นางสาวจุฑาทิพย์ เข้มทอง รับทราบค่ะ/ดำเนินการค่ะ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การแจ้งเตือนพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

นางวรินทร์พร โพธิ์พันธุ์ อำเภอดอนเจดีย์ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบ เจ้าพนักงานธุรการ พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดขบวนการหลอกลวง ประชาชนด้วยการโฆษณาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือประเทศยากจน จากองค์การสหประชาชาติ (UN) และมีประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี สมัครเป็นสมาชิกจำนวน ๔,๒๓๙ คน

จากการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวที่ เคยสืบสวนมาแล้วหลายกรณี ปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนว่าพฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการหลอกลวงประชาชน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงกรณีดังกล่าว

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังกล่าว นายก อบต.

นางสาวจุฑาทิพย์ เข้มทอง รับทราบค่ะ/ดำเนินการค่ะ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

๔.๓ การให้ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จ

นายฤกษ์พงษ์ คล้ายเคลื่อน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอนเจดีย์ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน นักวิเคราะห์ฯ รก.แทน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้จัดกิจกรรม นักทรัพยากรบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จ” เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อำเภอดอนเจดีย์จึงขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปลงความรู้ดังกล่าวให้ข้าราชการและ บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ ให้พนักงานทุกท่านศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบเพื่อสามารถถือปฏิบัติได้อย่าง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นายก อบต.

นางสาวจุฑาทิพย์ เข้มทอง รับทราบค่ะ/ดำเนินการค่ะ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดำเนินการตามที่ข้อสั่งการได้รับมอบหมาย ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ของตนและแนะนำความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป นายก อบต.

นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ กล่าว ปิดประชุม
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายกฤษณะพงษ์ คล้ายเคลื่อน)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

(นางวารินทร์ จันทรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก